

VIẾNG LIỆT SĨ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 20/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình), đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Quảng trường 14-10, thành phố Thái Bình) và các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

Dự lễ viếng và dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đại biểu thành phố Thái Bình.

Tại Đền thờ Bác Hồ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người con ưu tú của quê hương Thái Bình, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã trọn đời hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng phút mặc niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh mang dòng chữ: "Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ".

Trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã tiến đưa trên 50 vạn lượt người con ưu tú tham gia các lực lượng quân đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. 51.000 người đã anh dũng hy sinh; hơn 32.000 người là thương binh, bệnh binh; gần 28.000 người bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin; gần 6.000 người hoạt động cách mạng bị địch bắt, tù đày; trên 5.000 bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy nội lực, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất, thi đua yêu nước, tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh đã đề ra; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

THIỆN AN

CHÚC MỪNG CÁN BỘ, CHIẾN SĨ...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), sáng ngày 20/12, các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tại Bộ CHQS tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh, sự đóng góp tích cực của LLVT tỉnh, Thái Bình tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội; trong thành tích chung đó có đóng góp quan trọng, tích cực của LLVT Thái Bình nói chung, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh nói riêng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của LLVT tỉnh trong những năm qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của LLVT tỉnh và Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững; đồng thời, tiếp tục quan tâm xây dựng LLVT tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa, chúc mừng Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 3, Chủ tịch nước kỳ quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

TÁT ĐẠT

GÓP Ý HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN...

(Tiếp theo trang 1)

của đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế - xã hội. Dự thảo đề án gồm 3 phần chính: thực trạng phát triển đội ngũ trí thức và sự cần thiết của đề án; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển đội ngũ trí thức Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và tổ chức thực hiện.

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá sự cần thiết của đề án, góp ý về bố cục và một số nội dung của đề án đồng thời đưa ra ý kiến về tên đề án, thời gian thực hiện, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp của đề án.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đề án sao cho hợp lý, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt.

BÁO THÁI BÌNH GẶP MẶT THÔNG TIN VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN TIÊU BIỂU NĂM 2019

(Tiếp theo trang 1)



Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Hoàng Minh Sơn, Phó Tổng biên tập Báo Thái Bình.



Đồng chí Vũ Anh Thao, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Thái Bình trao giấy khen cho các thông tin viên, cộng tác viên tiêu biểu năm 2019.



Đồng chí Lê Thanh Thường, Phó Tổng biên tập Báo Thái Bình trao giấy khen cho các thông tin viên, cộng tác viên tiêu biểu năm 2019.

gần hơn với nhân dân đồng thời đưa tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, các CTY đã thể hiện xuất sắc vai trò là những nhà báo gần nhân dân, sát nhân dân, phản ánh nhanh nhất tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước.

Năm 2020, Báo Thái Bình tiếp tục đầu tư, nâng chất lượng ấn phẩm báo in và báo điện tử, đưa tờ báo đến gần hơn với và phát triển của Báo Thái Bình

có sự đóng góp tích cực của đội ngũ TTV, CTV. Với lực lượng gần 300 TTV, CTV, trong đó có hơn 100 CTV thường xuyên, các CTV đã thể hiện xuất sắc vai trò là những nhà báo gần nhân dân, sát nhân dân, phản ánh nhanh nhất tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước.

sử dụng tác phẩm của CTV sẽ vẫn là giải pháp nhằm làm phong phú và hấp dẫn hơn các ấn phẩm của Báo Thái Bình. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin đến cán bộ, phóng viên, công nhân viên chức, người lao động cùng đội ngũ TTV, CTV Báo Thái Bình một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và khẳng định trong kết quả đó có sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ

của những người làm báo nói chung, đội ngũ cán bộ, phóng viên, công nhân viên chức, người lao động, TTV, CTV Báo Thái Bình nói riêng. Đồng chí mong muốn thời gian tới, đội ngũ cán bộ, phóng viên, TTV, CTV, người lao động Báo Thái Bình tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm với nghề nghiệp, có nhiều bài viết sâu sắc, phản ánh toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền góp

phần đưa các phong trào thi đua lan tỏa, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao bằng khen cho Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Hoàng Minh Sơn, Phó Tổng biên tập Báo Thái Bình. Báo Thái Bình đã tuyên dương, tặng giấy khen cho 21 TTV, CTV tiêu biểu năm 2019.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019, ngày 20/12, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà, chúc mừng lễ Giáng sinh Tòa Giám mục Thái Bình, các giáo xứ, linh mục và đồng bào Công giáo ở các địa phương trong tỉnh.

* Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Giám mục Nguyễn Văn Đệ và các chức sắc, đồng bào Công giáo tại Tòa Giám mục Thái Bình.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời thăm hỏi an cần, lời chúc mừng Giáng sinh tới Giám mục Nguyễn Văn Đệ, chúc Tòa Giám mục và bà con Công giáo trong tỉnh đón mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được trong năm 2019; đồng thời, ghi nhận và khẳng định trong thành công chung của tỉnh có đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trong tỉnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Tòa Giám mục Thái Bình sẽ tiếp tục chăm lo đời sống bà con giáo dân, đồng viên bà con tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2020.

Thay mặt các chức sắc và đồng bào Công giáo trong tỉnh, Giám mục Nguyễn Văn Đệ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với các vị lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2019; cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp thời gian qua đã tạo mọi điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con giáo dân và hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt bổn phận cũng như trách nhiệm công dân với tinh thần "Kính Chúa yêu nước", tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.

* Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà và chúc mừng linh mục Vũ Văn Hương, Hạt trưởng Hạt Bắc Tiến Hải, Chánh xứ Bắc Trạch, xã Văn Trường và linh mục Nguyễn Hữu Tuấn, Chánh xứ Nam Thái, xã Bắc Hải (Tiền Hải). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và huyện Tiền Hải.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, nỗ lực vươn lên của bà con giáo dân

huyện Tiền Hải nói chung, bà con Giáo xứ Bắc Trạch, Giáo xứ Nam Thái nói riêng đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng hoa và gửi lời chúc mừng tới các linh mục, các vị chức sắc, chức việc, bà con giáo dân huyện Tiền Hải mùa Giáng sinh năm 2019 an lành, hạnh phúc.

Đồng chí mong muốn thời gian tới các linh mục và bà con giáo dân đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và mong muốn bà con giáo dân tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đồng thuận, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các linh mục bày tỏ niềm vui trước những thành tựu tỉnh đạt được trong năm qua, trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thường xuyên tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo, đồng viên bà con giáo dân sống "Tốt đời đẹp đạo", "Kính Chúa yêu nước". Các vị linh mục sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân trong các xứ, họ giáo hàng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đoàn kết lương - giáo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

* Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng linh mục Mai Trần Nga, Chánh xứ Giáo xứ Mỹ Đình, xã Văn Cẩm và linh mục Nguyễn Thuận, Chánh xứ Giáo xứ Hà Xá, xã Tân Lễ (Hưng Hà). Cùng đi có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hưng Hà.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các vị linh mục, chức sắc và toàn thể bà con giáo dân trong giáo xứ. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo nhanh một số kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2019 đồng thời khẳng định trong kết quả chung đó có đóng góp quan trọng, tích cực của đồng bào Công giáo trong tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới các linh mục tiếp tục vận động bà con giáo dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện, xây dựng quê hương Hưng Hà ngày một giàu đẹp, văn minh.

Các vị linh mục cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, đồng viên bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; phát huy tinh thần "Kính Chúa yêu nước", đóng góp tích

cực cho sự phát triển của địa phương.

* Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy Tiền Hải đến thăm, tặng quà, chúc mừng các linh mục tại hai xã Nam Trung và Nam Thanh (Tiền Hải).

Đoàn đến thăm linh mục Nguyễn Văn Thao, Hạt trưởng Hạt Nam Tiến Hải, Chánh xứ Trung Đông, xã Nam Trung; linh mục Đoàn Xuân Thỏa, Chánh xứ Châu Nhái, xã Nam Thanh. Tại các nơi đến thăm và chúc mừng, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chúc các linh mục và bà con giáo dân đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và mong muốn bà con giáo dân tiếp tục đoàn kết, sống "Tốt đời đẹp đạo", đóng góp tích cực vào công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các linh mục đã cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp và khẳng định thời gian tới tiếp tục tuyên truyền bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

* Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo Sở Nội vụ đi thăm, tặng quà, chúc mừng các linh mục: Trần Xuân Chiểu, Chánh xứ Nghĩa Chính, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình); Ngô Văn Toan, Hạt trưởng Hạt thành phố, Chánh xứ Sa Cát, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình).

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các vị linh mục, ban, trùm các giáo xứ cùng toàn thể bà con giáo dân đồng thời mong các vị chức sắc, chức việc Công giáo tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống "Tốt đời đẹp đạo", đoàn kết cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các vị linh mục đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp đã tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Công giáo và khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, đồng viên bà con giáo dân thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo theo đúng tinh thần "Kính Chúa yêu nước", chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương.

* Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà, chúc mừng linh mục Nguyễn Tiến Tâm, linh mục Tổng đại diện Giáo phận Thái Bình, Hạt trưởng Hạt Kiến Xương, Chánh xứ Giáo xứ Cao Mai, xã Quang Hưng; linh mục Trần Văn Ngự, Chánh xứ Truyền Tin, xã Quang Lịch (Kiến Xương). Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo huyện Kiến Xương.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

chức các linh mục và bà con giáo dân đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng chí đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và các mặt công tác khác của tỉnh trong năm 2019. Đồng chí cho rằng, những kết quả tỉnh đạt được trong năm qua có đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trong tỉnh, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí mong muốn thời gian tới các linh mục tiếp tục tuyên truyền đồng viên bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đoàn kết, gắn bó, sống "Tốt đời đẹp đạo", đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của huyện, tỉnh.

Các vị linh mục đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp đã tạo điều kiện để đồng bào Công giáo sống "Tốt đời đẹp đạo" và khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, đồng viên bà con giáo dân thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo theo đúng tinh thần "Kính Chúa yêu nước", chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

* Đồng chí Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy Vũ Thư đến thăm, tặng quà, chúc mừng linh mục Trần Văn Thư, Quận nhiệm Giáo xứ Hoàng Xá, xã Nguyễn Xá và linh mục Đỗ Cao Thăng, Chánh xứ Giáo xứ An Châu, xã Vũ Tiến (Vũ Thư).

Tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin tới các linh mục và bà con Công giáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm qua. Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019, đồng chí gửi lời chúc mừng lễ Giáng sinh an lành và hạnh phúc đến các linh mục cùng bà con giáo dân của huyện Vũ Thư. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực của các chức sắc, chức việc, giáo dân 2 xứ trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương; mong muốn các chức sắc, chức việc và giáo dân trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, nỗ lực thi đua cùng nhân dân trong tỉnh, huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

* Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh đã tới tặng hoa, chúc mừng linh mục Nguyễn Quang Huy, Chánh xứ Cổ Việt, xã Việt Thuận (Vũ Thư) và Truyền đạo Phạm Văn Biên, Quận nhiệm Hội thánh Tin lành thành phố Thái Bình. Cùng đi có lãnh đạo Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, lãnh đạo huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình.

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019 và đón chào năm mới 2020, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các linh mục, chức sắc và giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và mong muốn trong thời gian tới các linh mục, chức

sắc và giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, sống "Tốt đời đẹp đạo", xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Chiều ngày 20/12, Tòa Giám mục Thái Bình tổ chức gặp mặt nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố tới dự. Cùng dự có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Giám mục Nguyễn Văn Đệ và các chức sắc, đồng bào Công giáo và Tin lành có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, hưởng được nhiều hồng ân của Thiên Chúa.

Những năm qua, các chức sắc, đồng bào Công giáo thuộc Giáo phận Thái Bình luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, đồng góp nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Với phương châm sống "Tốt đời đẹp đạo", "Đồng hành cùng dân tộc", đồng bào Công giáo và Tin lành luôn kề vai, sát cánh cùng toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng với uy tín, trách nhiệm của mình, Giám mục Nguyễn Văn Đệ sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các vị linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo trong Giáo phận tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, đồng thuận cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Thái Bình và Hưng Yên phát triển bền vững.

Giám mục Nguyễn Văn Đệ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc, đồng ý với các vị lãnh đạo bộ, ban, ngành, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể của hai tỉnh đã đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2019; hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động bà con giáo dân trong Giáo phận Thái Bình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua, từ đó đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng đất nước.

NHÓM PHÓNG VIÊN